
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยประชุมวิสามัญ  ที่ ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕   เวลา ๙.๓๐น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

--------------------------- 
 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ - ลาประชุมฯ 
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
ผู้มาประชุม ๑๔  คน  ผู้ไม่มาประชุม  -๑  คน - 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธแก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธแก้วพิทูลย์  
๕ นายอนุสรณ์   ดวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อนุสรณ์   ดวงศรี  
๖ นางจิตรอารีย์บุหรัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิตรอารีย์บุหรัน  
๗ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์  
๘ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๙ นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๙  คน 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๒ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐น. 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯอบต.  เข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุม

วิสามัญ  ที่ ๑ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕ ๖๕  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕ ๖๒  
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเข้าประชุม  จ านวน ๑๔ ท่าน ลาประชุม ๑ ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

   ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจะเปิดประชุม 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย --- 

นายยรรยง  แก้วไชย   สวัสดี ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผม ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุมวิสามัญที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  
ณ บัดนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายยรรยง  แก้วไชย ๑.๑ เรื่องการขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ประธานสภาฯ อบต. ( External  Integrity  and  Transparency  Assessment : EIT) 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ป.ป.ช. จังหวัด  
 มหาสารคาม จะด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ในวันที่  ๒๕  
 มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
 ต าบลเลิงแฝกโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ป.ป.ช. จังหวัดมหาสารคาม จะมาให้  

ค าชี้แจงและขอรับแบบประเมินด้วยตนเอง  แจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน  เข้าร่วม
รับฟังและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(EIT)  ของหน่วยงาน  ป.ป.ช.  ต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



หน้าที่   ๓  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

 ๑.๒ เรื่องการให้สินเชื่อเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  โดยได้รับแจ้งให้ประชาสัมพันธ์  ให้  
 สมาชิกสภาฯได้รับทราบ  ท่านสมาชิกสามารถขอรับสินเชื่ออเนกประสงค์ของ  
 ธนาคารกรุงไทย  ได้  ๑๐  เท่าของเงินค่าตอบแทน  หากสนใจติดต่อขอรับเอกสาร  
 ได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ที่ประชุม รับทราบ  
 ๑.๓ เรื่องประกาศอ าเภอกุดรัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 เลิงแฝก  สมัยวิสามัญท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ ได้  อ่านประกาศอ าเภอกุดรัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เลิงแฝก  สมัยวิสามัญท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕ด้วยอ าเภอกุดรังได้รับค าร้องจาก  

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ว่าขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมัยวิสามัญที่  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕  มีก าหนด  ไม่เกิน  ๑๕  วัน  ทั้งนี้
ตั้งแต่  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  และพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  เรื่องขอ
ความเห็นชอบขอใช้ที่สารณประโยชน์  และเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมและเรื่องเร่งด่วนอื่นๆ นั้น 
      อ าเภอกุดรังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และความในข้อ  
๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕  มีก าหนดไม่เกิน  
๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  
                  นายสว่าง  นาชิน  ปลดัอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) 
                           รักษาราชการแทนนายอ าเภอกุดรัง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ๒.๑ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยประชุม  

สามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕(เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕) 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม สมัยประชุม  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕(เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)  หรือไม่  
 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อควา มใด ๆ ผมจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หาก 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๔ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยประชุม  
สามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕(เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕) 

  เห็นชอบ  รับรอง  ๑๒ เสียง  
   งดออกเสียง  ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
 หมายเหตุ ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
    

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องเสนอใหม่ 
  ๕.๑เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ 
ประธานสภาฯ  ส าหรับญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ฉบับที่  ๕เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  กระผมจะให้ท่านนายก  

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายโชคชัย  แก้วไชย ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๔/๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็น 

แนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  นั้น 

    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มีความจ าเป็นในการเพิ่มเติม   
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เพ่ือให้
สอดคล้องกับ สภาวะ และสถานการณ์ปัจจุบัน  ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเป็นการ
เชื่อมโยง โครงการ/แผนงาน กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ/กิจกรรม
ต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป ส าหรับรายละเอียดโครงการ/แผนงาน เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ๒๕๓๗  เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวิธีงบประมาณ จึงเรียนมาเพ่ือให้
ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปราย  กระผมจะให้  เลขานุการ  
สภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานฯได้อนุญาต  
(เลขานุการสภาฯ) ให้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอน  ในการพิจารณาตามข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ความว่า “เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



 

หน้าที่   ๕ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพ่ิมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตาม มาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ๒๕๓๗  ด้วย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(นายยรรยง  แก้วไชย) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๕ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอหรือไม่  

ก็ผมจะอนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปราย 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นความส าคัญถนน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๔  ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  แต่ผมตั้ง  

ข้อสังเกตว่า งบประมาณท่ีจัดสรรให้แต่ละโครงการ ในแต่ละปี  ทุกหมู่บ้านจะมีงบประมาณ
โดยสัดส่วนใกล้เคียงกันแต่เหตุใดหมู่ที่  ๔  จึงได้งบประมาณมากกว่าหมู่บ้านอื่น 

นายวิวัช  วัฒยุ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิก
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒) สภาฯที่ได้อภิปรายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๔  ซึ่งในงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕   

ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขหมู่บ้านไปแล้ว 
นายยรรยง  แก้วไชย ได้ให้ นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ)  ของสมาชิกสภาฯที่ได้อภิปรายในการแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอชี้แจงให้เหตุผล  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ประกอบในการเสนอญัตติที่ได้ขอความเห็นชอบ  ส าหรับโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมู่ที่  ๔  นั้น  เป็นโครงการเร่งด่วนในการที่จะแก้ไขความเดือดร้อน  ส าหรับโครงการอื่นๆ 
ก็จะได้พิจารณาเป็นรายๆโครงการไปตามที่ประชาชนได้ร้องขอให้ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๕ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอหรือไม่  
 

ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ-  
 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปรายอีก  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านใดให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๕ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
     ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
   งดออกเสียง  ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
 หมายเหตุ ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
 
 
  

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๖ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง หม่อน 
     สาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘ 

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง  
(นายยรรยง  แก้วไชย) หม่อน  สาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การ  

บริหารส่วนต าบลเสนอ  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   
ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมได้เสนอญัตติให้ที่  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบ  ถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง หม่อน  

 สาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘ การขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดิน 
สาธารณประโยชน์  “แปลงหม่อนสาธารณประโยชน์”  เพ่ือใช้เป็นที่ท าการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเนื่องจากท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ปัจจุบัน
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๗๒  หมู่ที่  ๑๓  ต าบลเลิงแฝก มีสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ  จึงมีความจ าเป็นที่จะขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงหม่อน
สาธารณประโยชน์”  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบอน  ต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัด
มหาสารคาม ส าหรับเนื้อที่แปลงหม่อนสาธารณะแปลงนี้มีพื้นท่ีทั้งหมด  จ านวน  ๘๗  ไร่ 
แปลง เลขที่มค  ๑๘๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลขอใช้จ านวน  ๔๐  ไร่  ๐  งาน  ๑๒  
ตารางวา ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ทั้ง  ๓  หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ท่ี ๑๕    
ที่มีพ้ืนที่และใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะแปลงนี้แล้ว   

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง  
(นายยรรยง  แก้วไชย) หม่อน  สาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือ  

อยากอภิปรายสามารถเสนออภิปรายได้ครับ 
นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับท่านนายก
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้เสนอการขอใช้และถอนสภาพที่ดินให้ถูกต้อง แต่อยากให้  

เอกสารที่เสนอให้ครบกว่านี้  เช่นส าเนารายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านครับ 
นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับท่านนายก
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลที่เสนอญัตติการใช้ที่ดินสาธารณะ  แต่กระผมเห็นว่าสถานที่  ที่  

เสนอต่อที่ประชุมในการพิจารณานั้น  อาจจะอยู่ข้างใน  ห่างจากถนนเส้นหลัก  ผมอยาก
เสนอต่อท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณา  ยังมีที่
สาธารณะบริเวณตรงข้ามร้านขายวัสดุก่อสร้าง บ้านหนองบอน  ติดถนนทางหลวงชนบท 
๑๑๐๒๓ (สายโสกขุ่น-โสกกาว) ซึ่งมีพ้ืนที่จ านวนมาก 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้อภิปรายตอบญัตติที่ท่านสมาชิกสภาฯได้
(นายยรรยง  แก้วไชย) อภิปรายญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  

แปลง หม่อน  สาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘  
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับประเด็นเอกสาร  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ประกอบการพิจารณานั้น  กระผมขอรับรองว่าด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านจริงและ  

หากเสนอเรื่องเพ่ือขอถอนสภาพและขอใช้ที่สาธารณะก็ต้องมีเอกสารการประชุมประชาคม    
อยู่แล้ว  หากไม่มีก็ไม่สามารถขออนุญาตได้ครับ 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๗ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

 ประเด็นที่บริเวณตรงข้ามร้านขายวัสดุก่อสร้างนั้น  เป็นที่สาธารณะซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
อยู่ในความดูแลของป่าสงวนแห่งชาติการขอใช้ที่เป็นเรื่องที่ยากต่อการอนุญาตในการขอใช้  
ครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะลงมติขอความเห็นชอบถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  
(นายยรรยง  แก้งไชย) แปลง หม่อน  สาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘ กระผมจะอนุญาตให้  

เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย  ประกอบการพิจารณา 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับระเบียบกฎหมายในการ  
(เลขานุการสภาฯ) ถอนสภาพที่ดินและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ตามมาตรา  ๘   

“การถอนสภาพ” หมายถึง การด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๘  วรรคสอง (๑)  
หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  มี่มีผลท าให้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ที่ได้
มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ  
เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้นๆเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน 
และ ตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ในราชการ  หมายถึง  กรณีส่วนราชการได้มาใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้ว  
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการ  ก่อน
ด าเนินการถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินจะเสร็จแล้วซึ่งเป็นการขอใช้ชั่วคราว  

 “ทบวงการเมือง” หมายถึง หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ  ๘  การใช้ที่ดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามข้อ  ๔  ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดและจะต้องได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน  จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้   
และ ข้อ  ๙  การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๘  
วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ทบวงการเมืองผู้ถอนสภาพจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การขอความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้พื้นที่ร่วมกัน  
เพ่ือขอความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่  จ านวนเนื้อที่เท่าใด  และน าเข้าสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หากจะถอนที่ดินแปลงนี้จะขัดข้องและได้รับความเดือดร้อนหรือไม่  
โดยระบุในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่า  ขัดข้องและเดือดร้อนหรือไม่อย่างไร  จ านวน
เนื้อท่ีเท่าใด  โดยให้หน่วยงานผู้ขอถอนสภาพเข้าร่วมชี้แจงกับราษฎรและให้ระบุเนื้อท่ีที่ขอ
ถอนให้ชัดเจนด้วย 

กิจกรรมที่สามารถขอใช้  ต้องใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการเท่านั้น  เช่นเพื่อใช้
ก่อสร้างโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย  หรือที่ท าการของราชการหรือโรงเรียนหรือ 
ที่ท าการของส่วนราชการ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๘ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้
(นายยรรยง  แก้วไชย) เสนอ  ขอถอนสภาพที่ดิน/ขอใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์  แปลงหม่อนสาธารณะ  บ้าน  

หนองบอน  เลขท่ี ๑๘๖๒  เนื้อท่ี  ๔๐  ไร่  ๐  งาน  ๑๒  ตารางวา  และไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดขัดข้อง หรือเดือดร้อนจาการขอใช้และขอถอนสภาพในที่ดิน  ตามญัตติท่ีเสนอ
ดังกล่าว  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบถอนสภาพ/
ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง หม่อนสาธารณะ  บางส่วน  บ้านหนองบอนหมู่ที่  ๘ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
     ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
   งดออกเสียง  ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  
 หมายเหตุ ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

     เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ........... 
ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...........เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การ  

บริหารส่วนต าบลเสนอ  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   
ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ข้าพเจ้าขอเสนอ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ............  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  โดยมี  หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเลิงแฝก ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 
เหตุผลโดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  
จะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชน  และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย  มีข้ันตอนด าเนินการหลายขั้นตอน  ตั้งแต่การเก็บ  ขน  และก าจัด สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการให้บริการเก็บขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการรับท า
การเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยท า  เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)    (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๙ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

ส าหรับรายละเอียด   ร่างข้อบัญญัติฯ  กระผมขออนุญาตให้  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก รักษาการ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
(นายยรรยง  แก้วไชย) ต าบลเลิงแฝกเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ............  และอนุญาตให้  รอง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก รักษาการ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯนั้น 

   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ท าหนังสือมอบหมายให้บุคคลที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงต่อ  
ที่ประชุมสภาฯ  กระผมอนุญาต ตามท่ีเสนอ 

นางจิตรอารีย์บุหรัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่านประธานสภาฯที่  
(รองปลัด  อบต.)  อนุญาตให้ดิฉันได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  ส าหรับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลิงแฝกเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ............  ขออนุญาตน าเสนอ  ในส่วนที่
บังคับใช้ในปัจจุบัน  คือ  การจัดการสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)ในส่วนของการจัดการมูลฝอยการ
ออกค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณา  ใน 
ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
๑๖.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
(๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น แมลง

และสัตว์พาหะน าโรคได้มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วซึม 
๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาดน้ า ยาฆ่าเชื้อโรค 

(เช่น ไลโซน ๕%) 
๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเพ่ือให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของ
กิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองข้างรถ
โดยขนาดอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 
 (๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(๓) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไปก าจัด 
ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
๑๖.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด โดย 
- สถานที่ด าเนินการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องตั้งห่างจากชุมชน วัด หรือ ศาสนสถาน
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งน้ าสาธารณะ โดยให้ค านึงถึงการป้องกันมิ
ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๐  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

- ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล โดยการหมัก
ย่อยสลายด้วยส่วนประกอบถังหมักย่อยสลายลานทรายกรอง จัดให้มีเสื้อคลุม ผ้าปิดปาก 
ถุงมือยาง รองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง มีอุปกรณ์ท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อ และต้องมีผู้
ควบคุมดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
- ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน แหล่งน้ า หรือน้ าใต้ดิน 
พืชผลทางการเกษตร ฯลฯ 
- ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
- ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครั้ง  
 บัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...........  ดังนี ้
๓.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑) รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ครั้งละ๑,๐๐๐ บาท 
๓.๒) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ครั้งละ๑,๐๐๐ บาท 
๓.๓) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว   ครั้งละ๓๐๐ บาท 
๓.๔) ให้บริการสุขาชั่วคราว    ครั้งละ๓๐๐ บาท 
๔. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตร ๑๙  
โดยท า เป็นธุรกิจ หรือ ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
๔.๑) รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ๕,๐๐๐ บาท 
๔.๒) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    ฉบับละ๕,๐๐๐ บาท 
๔.๓) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ    ฉบับละ๘,๐๐๐ บาท 
๕. อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ 
๕.๑) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝกก าหนด ปรับ๒,๐๐๐  บาท 
๕.๒) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย นอกสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝกก าหนด ปรับ๒,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจง  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ระเบียบกฎหมาย  ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...........    
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
(เลขานุการสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...........    

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๗พ.ศ.25๖2มาตรา ๗๑องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ  
บริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๑๑ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียก  
เก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะ 
มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๔๗   

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติ  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ  ๔๙  วรรคห้า  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด  สงสัยระเบียบกฎหมาย  ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...........    
   หรือไม่หากไม่มี ผมจะอนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยากฝากให้ท่านประธาน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕) ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ นั้น ให้พิจารณา  

ค่าธรรมเนียมที่ตั้งไว้สามารถก าหนดเพ่ิมได้อีก  เพราะจะท าให้  องค์การบริหารส่วนต าบล  
มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยากฝากให้ท่านประธาน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลของเรา  

ก าหนดที่ท้ิงสิ่งปฏิกูล  หรือหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลให้กับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะไม่เอาสิ่งปฏิกูลไป  
ทิ้งในที่สาธารณะ  หรือที่ไม่เหมาะสม  อันอาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนได้  

นายเดชา  ทุงจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยากฝากให้ท่านประธาน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘) ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระรับ  

หลักการ  อยากให้มีการประมูล  หรือมีการแบ่งพ้ืนที่ในการเก็บสิ่งปฏิกูล  เพ่ือที่จะได้  
ตรวจสอบได้และ  การประมูลจะท าให้เรามีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใด  จะอภิปรายในหลักการอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมจะให้ท่านนายก  
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือบุคคลที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบหมายไว้  

ได้ชี้แจงตอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 



หน้าที่  ๑๒  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

นายบุญคง  สิมารักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ 
(รองนายก อบต.เลิงแฝก) อนุญาตให้กระผมได้ชี้แจงตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาฯที่ได้เสนอต่อที่ประชุม  กระผม  

เรียนว่าในการเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น  ได้พิจารณาในการก าหนดกฎหมายท้องถิ่นให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  เป็นหลัก  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
หลักท่ีให้อ านาจ  ในส่วนค่าธรรมเนียมนั้นก็ก าหนดโดยยึดข้อบัญญัติเดิมที่เคยเก็บ 
ค่าธรรมเนียมและที่ประชุมยกร่างข้อบัญญัติฯได้พิจารณาในอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  
๕,๐๐๐ บาท  ๑  รายต่อ ๑ คัน (รถสูบส้วม)   ประเด็นของการก าหนดที่ทิ้งหรือหาที่ทิ้ง
ให้กับผู้ประกอบกิจการนั้น  ในร่างก าหนดไว้ในข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  เป็นหน้าที่ของผู้
ประกอบกิจการ ประเด็นการประมูลใน  ในระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้  เนื่องจากเป็นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  หากเป็นการหาประโยชน์
ในทรัพย์สินจึงจะประมูลหาผู้ประกอบการเข้าท าสัญญาได้ครับ  ท่านประธานกระผมขอให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระรับหลักการเบื้องต้นเพียงแค่นี้ครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด  จะอภิปรายในวาระรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ........... อีกหรือไม่  เมื่อไม่  

มีกระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...  

   โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับหลักการ ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
  งดออกเสียง  ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
หมายเหตุ  ลาประชุม  ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้เสนอญัตติ

ต่อที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  
(นายก อบต.เลิงแฝก) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ...  เป็นสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมให้พิจารณา  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สามวาระรวดเดียว  กระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  จะพิจารณาสามวาวะรวดเดียว

ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  ท่านใดเห็นสมควรให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบสามวาระรวดเดียว ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   ๐ เสียง  
  งดออกเสียง   ๒เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  
หมายเหตุ  ลาประชุม   ๑   ท่าน(นายธนากร ศรีน้อย ส.อบต. ม.๑๒)  

 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



หน้าที่   ๑๓  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระสองขั้นแปรญัตติ  โดยให้ที่ประชุมสภาฯ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติและ 
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ    ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม  ตาม ข้อ  ๔๙  วรรคห้า  ในการ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจ

เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอได้ครับ 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอเสนอแปรญัตติ  ในหน้าที่  ๙ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕) บัญชีอัตราค่าธรรมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เรื่อง การจัดการสิ่ง  

ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...  ล าดับที่  ๔  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  ข้อที่   
๔.๑ การท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท  ขอแปร 
ญัตติ  เพ่ิมจาก ๕,๐๐๐ บาท  เป็น ๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ อบต.เลิงแฝกครับ 

ประธานสภาฯ  เมื่อมีผู้ยื่นค าแปรญัตติแล้วกระผมจะได้ให้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับรอง  
ว่าจะแก้ไขตามค าแปรญัตติที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอหรือไม่ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ก าหนดไว้ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมนั้นได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว  เพ่ือให้เกิดการแข่งขันกัน  

ของผู้ประกอบการประชาชนก็จะได้รับบริการที่ดีข้ึน หากก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงก็จะ  
มีผู้มาขออนุญาตน้อยประชาชนก็จะไม่ได้รับบริการที่ดีครับท่านประธานฯจึงขอให้คงร่าง  
เดิมครับตามที่ได้เสนอหลักการไว้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิสภาฯท่านใดจะเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ........... ในวาระสอง   อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  
ประธานสภาฯ  ได้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการ  

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ..... ต่อที่ประชุม 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน  ตามที่ท่าน
(เลขานุการคณะกรรมการ ประธานฯได้อนุญาตให้สรุปผลการแปรญัตติ ตาม ข้อ  ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
แปรญัติ)   ประชุมสภาฯท้องถิ่น  ดังนี้  
   บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติฯ    คงร่างฯเดิม  
   ค าปรารภ   ไม่มีผู้แปรญัตติฯ    คงร่างฯเดิม
   ร่างข้อบัญญัติ ข้อ  ๑-ข้อ ๓๕ ไม่มีผู้แปรญัตติฯ    คงร่างฯเดิม  
   บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  มีผู้แปรญัตติ มติที่ประชุม ไม่แก้ไข  คงร่างฯเดิม  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ ในวาระสาม  กระผมจะไม่อนุญาตให้อภิปราย  
(นายยรรยง  แก้วไชย) กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรตราเป็น  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ...  
   โปรดยกมือ  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๑๔  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   ๐ เสียง  
  งดออกเสียง  ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
หมายเหตุ  ลาประชุม  ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝกงบประมาณ  ๔๙,๙๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝกงบประมาณ  ๔๙,๙๐๐  บาท 

 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบ  เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี ประกอบด้วย 
   ๑.โต๊ะประชุมสภาฯ  ขนาด ๑๘๐X๖๐ ซม. ตัวละ ๒,๕๐๐  บาท จ านวน  ๘  ตัว 
          ราคา  ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.โต๊ะประชุมสภาฯ  ขนาด ๘๐X๖๐ ซม. ตัวละ ๑,๕๐๐  บาท จ านวน  ๑  ตัว  
         ราคา   ๑,๕๐๐  บาท 
   ๓.โต๊ะประชุม(เข้ามุม)  ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. ตัวละ ๑,๒๐๐  บาท จ านวน  ๒  ตัว 
          ราคา   ๒,๔๐๐  บาท 
   ๔.เก้าอ้ีประธานฯ  ตัวละ ๔,๕๐๐  บาท จ านวน  ๒  ตัว ราคา    ๙,๐๐๐ บาท  
   ๕.เก้าอ้ีประชุมฯ  ตัวละ ๘๕๐  บาท จ านวน  ๒๐  ตัว ราคา  ๑๗,๐๐๐ บาท 
       รวม  ๔๙,๙๐๐  บาท  
 เนื่อง  จากโต๊ะและเก้าอ้ีห้องประชุมที่ใช้อยู่นั้น อายุการใช้งานประกอบกับไม่เหมาะที่จะ

รองรับการประชุมสภาฯ  จะขออนุญาตโอนงบประมาณที่ไม่จ าเป็นเพื่อมาตั้งจ่ายในการ
จัดซื้อ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 



หน้าที่   ๑๕ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝกงบประมาณ  ๔๙,๙๐๐  บาท  โปรดยกมือ 

    
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง  ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
หมายเหตุ  ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
งบประมาณ  ๔๖,๕๑๕  บาท 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกงบประมาณ  ๔๖,๕๑๕  บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบ  เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดมัลติมีเดีย  โปรเจคเตอร์ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกรายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประกอบด้วย 
๑.เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  ระดับ  XGA  ขนาด  ๓,๐๐๐  ANSI  Lumens   
ราคา  ๒๖,๙๐๐ บาท 

    ๒.จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม  ๑๒๐  นิ้ว  
    ราคา ๑๔,๙๐๐ บาท 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2564)  
    ๓.ขาแขวนโปรเจคเตอร์  ๑  ชุด    ราคา ๑,๕๐๐  บาท  
    ๔.ชุดสายสัญญาณ  ๑  ชุด    ราคา ๑,๗๑๕  บาท  
    ๕.ค่าติดตั้ง      ราคา  ๑,๕๐๐  บาท  
        งบประมาณ  ๔๖,๕๑๕  บาท 
 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



หน้าที่   ๑๖ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

เนื่อง  จากการประชุมสภาฯ หรือการประชุมทุกครั้ง  หากมีการฉายภาพหรือ 
เสนอผลงานที่มีภาพถ่ายให้ที่ประชุมได้พิจารณาก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมฯ ประกอบ 
กับอุปกรณ์ท่ีใช้เดิม อายุการใช้งานไม่เหมาะที่จะรองรับการประชุมสภาฯ  จะขออนุญาต 
โอนงบประมาณที่ไม่จ าเป็นเพื่อมาตั้งจ่ายในการจัดซื้อ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕  มาตั้งเป็น  

รายการใหม่ เพ่ือค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดมัลติมีเดีย  โปรเจคเตอร์ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก งบประมาณ  ๔๖,๕๑๕  บาท 

   โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
หมายเหตุ  ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ๒๕๖๕ (ตั้งเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อ 

      เครื่องปรับอากาศ  ห้องประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกขนาด  ๑๒,๐๐๐  บีทียู   
ราคา  ๑๖,๘๐๐  บาทค่าติดตั้ง  ๓,๐๐๐  บาท  รวม  ๑๙,๘๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อ  เครื่องปรับอากาศ  ห้องประธานองค์การบริหารส่วน  
ต าบลเลิงแฝกขนาด  ๑๒,๐๐๐  บีทียู  ราคา  ๑๖,๘๐๐  บาทค่าติดตั้ง  ๓,๐๐๐  บาท   
รวม  ๑๙,๘๐๐  บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบ  เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ   

เครื่องปรับอากาศ  ห้องประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกขนาด  ๑๒,๐๐๐  บีทียู   
ราคา  ๑๖,๘๐๐  บาทค่าติดตั้ง  ๓,๐๐๐  บาท  รวม  ๑๙,๘๐๐  บาท 

   เนื่องจากปัจจุบันห้องท างานของท่านประธานสภาฯ  ยังขาดเครื่องปรับอากาศ  จึงขอ  
อนุมัติโอนงบประมาณจากที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๗  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕  มาตั้งเป็น  

รายการใหม่ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ห้องประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู  ราคา  ๑๖,๘๐๐  บาทค่าติดตั้ง ๓,๐๐๐ บาท รวม ๑๙,๘๐๐ บาท 

   โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  
หมายเหตุ  ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗   เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ๒๕๖๕ (ตั้งเป็นรายการใหม่)  

       ค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  ๒,๖๐๐  บาท   
         รวม๕,๒๐๐  บาท  
ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ   
๒,๖๐๐  บาท         รวม๕,๒๐๐  บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เห็นชอบ  เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  ๒  เครื่อง   
 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  (18/นาท)ี 

ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จ านวน  ๒  เครื่องๆละ  ๒,๖๐๐  บาท 

รวมเป็นเงิน   ๕,๒๐๐  บาท 
-มีรายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600X600  dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  32  MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบUSB 2.0  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legal  และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
เนื่องจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารมานานมาก 
แล้ว  เครื่องช ารุดบ่อย  จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อมาเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมเพ่ือใช้ใน 
ส านักงาน 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๘  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕  มาตั้งเป็น  

รายการใหม่ใหม่  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ   
๒,๖๐๐  บาท         รวม๕,๒๐๐  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  
หมายเหตุ  ลาประชุม ๑       ท่าน (นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘   เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ๒๕๖๕ (ตั้งเป็นรายการใหม่)  

      ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน  (กองคลัง)  จ านวน  ๑  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  ๖,๗๐๒  บาท   
ประธานสภาฯ ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เจ้าของญัตติได้เสนอญัตติต่อที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕   

มาตั้งเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน  (กองคลัง)  จ านวน  ๑  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  ๖,๗๐๒  บาท   

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผม ขอเสนอ ขอความเห็นชอบ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือ ค่า

จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน  (กองคลัง)   จ านวน๑   เครื่อง  ราคาเครื่องละ  ๖,๗๐๒  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
โทรศัพท์ส านักงาน  มาพร้อมโทรศัพท์แบบมีสาย  ๑  เครื่อง  พร้อมหน้าจอ  LCD  ขนาด  
๓.๔  นิ้ว และ  โทรศัพท์แบบไร้สายอีก  ๑  เครื่อง  มีฟังชั่นเรืองแสงในเวลากลางคืน  โดย
โทรศัพท์ทั้ง ๒ เครื่อง สามารถอินเตอร์คอมระหว่างกันได้  นอกจากนี้ยังสามารถคุยต่อเนื่อง
ได้  ๕  ชั่วโมง  โหมดสแตนบาย  ๑๕๐  ชั่วโมง  และรองรับระบบ  Coller  ID  รับประกัน  
๑  ปี     ราคา  ๖,๗๐๒  บาท 
-แบตตเตอรี่ Rechargeable  AAA  Ni-MH  สามารถใช้งานได้ในขณะไฟฟ้าขัดข้อง 

(เฉพาะโทรศัพท์มีสาย) 
   -โหมดกลางคืน   /  
   -บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ ๑๐๐  หมายเลข  
   -ประชุมสาย   ได้ ๓ สาย  
   -หน้าจอ     LCD  ขนาดกว้างแสดงหมายเลขรอสายและนาฬิกา 
   - มีสปีกเกอร์โฟน   ทั้ง  ๒  เครื่อง  
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๙  จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 

เนื่องจากกองคลังมีความจ าเป็น  ในการติดต่อราชการกับบุคคลภายนอกในการ เพ่ือ
ประโยชน์กับราชการขอจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน  จ านวน  ๑  เครื่อง 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๕  มาตั้ง จ่ายเป็น

รายการใหม่ เพื่อ ค่าจัดซื้อ โทรศัพท์ส านักงาน  (กองคลัง)   จ านวน   ๑   เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  ๖,๗๐๒  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  
หมายเหตุ  ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลเลิงแฝก    

ประธานสภาฯ  ส าหรับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ส่วนต าบลเลิงแฝก   เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เสนอญัตติ  เชิญ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ที่เคารพ ตามท่ีได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ
(นายก  อบต.เลิงแฝก) แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตามแนวทางการ  

แต่งตั้งคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  โดยได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะ
กรรมการฯ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบ  ดังนี้ 

๑.ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
๑.๑  นายเจตจันทร์ ภูเฮืองแก้ว  อดีตข้าราชการครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 
๑.๒ นายประภาส  ไชยเพลิด  อดีตข้าราชการครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสกคลอง 
๒.ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
๒.๑ นายวิเชียร  ศรีสุทธา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเลิงแฝก 
๒.๒ นายชัยยุทธ  ตั้งชัยภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   

ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอ   โปรดยกมือ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๒๐ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
  งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)  
หมายเหตุ  ลาประชุม ๑       ท่าน(นายธนากร  ศรีน้อย  ส.อบต. ม.๑๒)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยรรยง  แก้วไชย ส าหรับ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายได้ 
ประธานสภาฯ อบต. ตามอ านาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเป็นการเสนอปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมสภาฯ  โดยให้เสนอสอบถามได้ทีละคน  แล้วกระผมจะ 
ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ในวาระอ่ืนๆ  อยู่  ๓  เรื่อง   ดังนี้  
   เรื่องที่  ๑ เส้นทางถนนสาย  หนองบอน  เลิงแฝก  ช ารุด  อยากให้ด าเนินการซ่อมแซม  
   เรื่องท่ี  ๒ เรื่องอุปกรณ์การเข้าเวรยาม  จุดตรวจเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบ   

มีอุปกรณ์ หลายอย่างช ารุดอยากให้จัดหาทดแทนให้ด้วยครับ 
เรื่องท่ี  ๓  เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจุดใหม่ภายในต าบล  อยากให้เร่งด าเนินการ 

นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) ในวาระอ่ืนๆ  ฝากท่านประธานฯ  ไปยังท่านผู้บริหารอยากให้ด าเนินการตามโครงการที่

สภาฯได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายยรรยง  แก้วไชย ได้ให้ นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ) ของสมาชิกสภาฯที่ได้อภิปรายในวาระอ่ืนๆ  ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯฃ

รับทราบต่อไป 
 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) ซักถามท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ซักถามในวาระอ่ืนๆ  ดังนี้  

ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕เรื่องท่ี  ๑  เรื่องเส้นทาง 
ถนนสาย  หนองบอน  เลิงแฝก  ช ารุด  อยากให้ด าเนินการซ่อมแซม 
-ส าหรับถนนที่ช ารุดนั้น  ได้ท าหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมแล้ว  เนื่องจากถนนเส้นนี้ในใน
ประกันสัญญาจ้างครับ 
เรื่องท่ี  ๒ เรื่องอุปกรณ์การเข้าเวรยาม  จุดตรวจเทศกาลสงกรานต์  มีอุปกรณ์ หลายอย่าง 
ช ารุดอยากให้จัดหาทดแทน 
-เรื่องอุปกรณ์การเข้าเวรยาม จุดตรวจเทศกาลสงกรานต์  ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงาน 
เสนอโครงการ  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานครับ 
เรื่องท่ี  ๓  เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจุดใหม่ภายในต าบล  อยากให้เร่งด าเนินการ 
-ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  แจ้งเป็นหนังสือรายงานเข้ามาครับ  ส าหรับการด าเนินการติดตั้งก็ 
เป็นไปตามตามล าดับในการแจ้งครับ 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๒๑ จากทั้งหมด   ๒๑   หน้า 
 

ตอบข้อซักถาม  นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  เรื่องการด าเนินการตาม 
โครงการที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-โครงการที่สภาฯให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่กันเงินของปีงบประมาณ   
๒๕๖๔  หรืองบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  รวมถึงโครงการที่มีการโอนมาตั้งเป็นรายจ่าย 
ใหม่  ก็จะด าเนินการให้เสร็จในปีงบประมาณนี้  ครับ 

ที่ประชุม    -รับทราบ-  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านในจะเสนออภิปรายในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  
 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมประชุมสภา 
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัย วิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ ๕ นี้   

กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้ ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนิน ไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อย และ
ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
     
 

(ลงช่ือ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายอนุสรณ์   ดวงศร)ี 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

(ลงชื่อ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

         ( นายยรรยง  แก้วไชย )  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


